



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2567

เรื่อง

1. ปีหน้าทุเรียนผลผลิตเพิ่ม 28 %
2. ประมงเปิดเที่ยวพรีอควาเรียมช่วงปีใหม่
3. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ไทยรวมวง BRICS
4. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกำลังซื้อในประเทศชะลอตัว
5. หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ หนุนผักออร์แกนิก
6. ปศุสัตว์ จ.หนองคาย จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์พร้อมไถ่ชีวิตโคกระบือ
7. ส่งออก-ท่องเที่ยวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
8. ธปท.จับตาแจกเงินเฟส2-3
9. 7แบงก์รัฐจัดของขวัญปีใหม่จุกๆ
10. ปรับค่าแรงขั้นต่ำของขวัญปีใหม่ นายจ้าง-ลูกจ้างต้องจับมือฝ่าวิบากศก.เดิน...

สื่อ

- ข่าวสด
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
มติชน

ปีหน้าทุเรียนผลผลิตเพิ่ม28%

นางรัชฎิศา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปี 2568 สถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจ ภาพรวมภาคมีปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 3.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.72% หรือ 0.42 ล้านตัน จากปี 2567 ที่มีจำนวนรวม 3.26 ล้านตัน เนื่องจากปี 2567 มีสภาพอากาศที่แปรปรวน อากาศร้อนแล้ง ซึ่งทำให้ในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในช่วงออกดอก และสลับกับมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงติดผล อ่อนเสียหายจำนวนมาก

แต่ปี 2568 คาดว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีช่วงแล้งเหมาะสมในช่วงไม้ผลออกดอก ส่งผลให้การออกดอกติดผลดีกว่าปี 2567 ทั้งนี้ภาพรวม เนื้อที่เพาะปลูกของไม้ผลทุกชนิดลดลง ยกเว้นทุเรียนที่มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทุเรียนที่ปลูกในปี 2563 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้

หากพิจารณาเฉพาะปริมาณผลผลิตรายชนิดสินค้า อาทิ ทุเรียนมีปริมาณผลผลิต 1.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 370,251 ตัน หรือ 28.75% จากเดิมที่มีจำนวน 1.29 ล้านตัน เงาะมีปริมาณผลผลิต 0.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9,670 ตัน หรือ 4.76% จากเดิมที่มีจำนวน 0.20 ล้านตัน เป็นต้น

ประมงเปิดเที่ยวฟรี อควาเรียมช่วงปีใหม่

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2568” เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ปีนี้กรมประมงได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 6 แห่ง ให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 ดังนี้ 1.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 2.สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 3.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำวังปลา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายบัญชา กล่าว ว่า 4.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 5.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 6.ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

Section: กีฬา/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: เสาร์ 28 ธันวาคม 2567

ปีที่: 76

ฉบับที่: 24448

Col.Inch: 13.31

Ad Value: 19,965

หน้า: 14(ซ้าย)

PRValue (x3): 59,895

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ไทยรวมวง BRICS



ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ไทยรวมวงBRICS:
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงผลศึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนจากการที่ไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกลุ่ม BRICS (กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง) ว่า ข้อดีของการที่ไทยเข้าร่วม BRICS จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุ่มชาติสมาชิกเป็นมหาอำนาจขนาดใหญ่เช่น บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ มีขนาดเศรษฐกิจมากกว่า 1 ใน 4 ของขนาดเศรษฐกิจโลก และมีประชากรมากถึง 3,617 ล้านคน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของโลกสำหรับสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์เช่น ผลไม้ผลิตภัณฑ์ยางเม็ดพลาสติก ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องจักรกล ฯลฯ อีกทั้งจะเป็นโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทย ซึ่งปัจจุบันไทยมีสัดส่วนการส่งออกกลุ่ม BRICS 19% นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสทางการลงทุน ดึงดูดนักลงทุนจากกลุ่ม BRICS เข้ามาลงทุนในไทย.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกำลังซื้อในประเทศชะลอตัว

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พฤษจิกายน 2567 อยู่ที่ระดับ 93.41 หดตัว 3.58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้จ่ายการผลิตอยู่ที่ 57.60% ส่งผลให้ภาพรวม 11 เดือนแรกปี 2567 อยู่ที่ระดับ 96.25 หดตัวเฉลี่ย 1.78% และอัตราการใช้จ่ายการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 58.64% โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาคการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่หดตัวต่อเนื่อง

ตลาดภายในประเทศชะลอตัว กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค หนักกว่าเดิมอยู่ในระดับสูง และผลกระทบจากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่มีนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน อาจทำให้สินค้าเข้ามาสู่ไทยและอาเซียนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ เช่น โครงการเงิน 10,000 บาท โครงการแจกเงินผู้สูงอายุ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อัญมณี และอากาศยานรบ) ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้านระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของ "ไทยเดือนธันวาคม 2567 "ส่งสัญญาณปกติเบื้องต้น" โดยปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกติเบื้องต้นเนื่องจากปริมาณสินค้านำเข้าขยายตัว ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณเฝ้าระวังลดลง จากภาคการผลิตในสหภาพยุโรปที่ขยายตัว เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตได้ แต่ยังคงมีความกังวลต่อนโยบายทางการค้าในอนาคต รวมถึงภาคการผลิตของประเทศญี่ปุ่นยังซบเซา



หนุนผักออร์แกนิก จักรชัย วิรุฬห์วรุฒิ ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฟาร์มผักกาฬสินธุ์เกือบุญ เกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย นำผักออร์แกนิกมาทดลองปลูกที่ศูนย์เรียนรู้ฯริมถนนเส้นกาฬสินธุ์-ยางตลาด อ.เมืองกาฬสินธุ์ เตรียมส่งเข้าชิงรางวัลทอการค้ายอดเยี่ยมปีที่ 3.

ทอการค้า จ.กาฬสินธุ์ หนุนผักออร์แกนิก

นายจักรชัย วิรุฬห์วรุฒิ ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า มีโครงการเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัยผลักดันให้หอการค้าดึงเอา Soft Power มาบูรณาการ โดยนำผักออร์แกนิกที่เกษตรกรปลูกตามพื้นที่ต่างๆ มาทดลองปลูกในเมืองที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์จำหน่ายและปลูกผักอินทรีย์วิถีคนเมือง ริมถนนเส้นกาฬสินธุ์-ยางตลาด ติดกับโลตัสกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดเตรียมพื้นที่ไว้ 150 แปลงแบ่งเป็น 2 โซน ทั้งแปลงที่ไม่มีโรงเรือนเหมือนเกษตรกรจริงๆ ที่ปลูกทั่วไปกับโซนที่ปลูกอยู่ในโรงเรือน ชนิดของผักที่ปลูกหลักๆ มี 5 ชนิด ประกอบด้วยกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอสบัตเตอร์เฮด และสลัดแก้ว พืชตระกูลถั่วในทั้งหมด

● ส่งชิงรางวัลยอดเยี่ยมปี 3

ราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มอยู่ที่ถก.ละ 100-120 บาท มีวางจำหน่ายในแม็คโคร ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์) และท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตขอนแก่น, ร้อยเอ็ด และร้อยเอ็ด นายจักรชัยกล่าวด้วยว่า คาดว่าผลงานฟาร์มผักกาฬสินธุ์เกือบุญจะเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่จะส่งเข้าชิงรางวัลทอการค้ายอดเยี่ยมปีนี้ “ขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสุขภาพทางทอการค้าจะผลักดันเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ จ.กาฬสินธุ์ ผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาดูงานติดต่อได้ที่ชั้น 4 ศาลากลาง กาฬสินธุ์ กล่าว.

จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ ทั้งมีโปรแกรมต่างๆ อาทิ นาที่ทอง ชื้อ 1 แดม 1 เพื่อส่งเสริมและเอาใจคนรักสุขภาพให้หันมาทานผักสด สามารถติดตามรับข่าวสารโปรแกรมต่างๆ ได้ทางเพจ “กาฬสินธุ์เกือบุญ” หรือโทร.09-1925-1999 ซึ่งเปิดบริการขายผักทุกวัน มีรอบเวลาการส่งผัก จันทร์-ศุกร์ รอบเช้า 11.00-12.00 น. รอบบ่าย 14.30-15.30 น. ส่วนเสาร์-อาทิตย์เวลา 14.00-15.00 น. รอบเดียว” ประธานหอการค้า จ.

ปศุสัตว์ จ.หนองคาย จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ พร้อมไถชีวิตโคกระบือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด

กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชดำริโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งในครั้งนี้ จ.หนองคาย ได้รับการสนับสนุนโคกระบือจากกรมปศุสัตว์ เป็นโค 25 ตัว และกระบือ 25 ตัว รวม 50 ตัว โดยได้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ



ไถ โค-กระบือ : นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ สำนักงานปศุสัตว์ จ.หนองคาย

6 โลกธุรกิจ



ส่งออก-ท่องเที่ยว
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ส่งออก-ท่องเที่ยว ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

นายพรชัย จีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน 2567 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ

อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ รวมถึงสถานการณ์ของภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอย่างไรต่อไป

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่การบริโภคหมวดสินค้าคงทน ในหมวดยานยนต์ยังคงชะลอตัว โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคางบที่ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน 1.8% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.9 จากระดับ 56.0 ในเดือนก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว

ขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน

ที่ 8.0% อย่างไรก็ตาม การบริโภคหมวดสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ยังคงชะลอตัว สะท้อนจากปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -30.1% และ -4.5% ตามลำดับ

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -5.1% ปริมาณรถยนต์เชิงพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -20.7%

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน 17.8% ขณะที่ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -0.6%

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ 25,608.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 8.2% และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้องทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัว 7.0% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 28 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15946

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 64.08 Ad Value: 102,528

PRValue (x3): 307,584

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออก-ท่องเที่ยวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนก
เป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในตลาดอินเดีย อินโดจีน จีน และสหรัฐฯ

เครื่องใช้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน โดยเฉพาะ
บริการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือน
พฤศจิกายน 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางเข้าประเทศไทยรวม 3.15 ล้านคน ขยายตัว
ต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 19.5% โดยส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย อินเดีย
เกาหลีใต้ และรัสเซีย

ขณะที่ภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน
1.3% ตามการเพิ่มขึ้นในหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ
ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น

สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ลด
ลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -3.6% ส่วนดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 91.4 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จาก 1) ผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าตามคำสั่ง
ซื้อในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายใน
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี 2) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี
2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และ
3) ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในเดือนพฤศจิกายน
2567 อยู่ที่ 0.95% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่
0.80% ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม
2567 อยู่ที่ 64% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเสถียรภาพ
ภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้
สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2567 ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่
237.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธปท.จับตาแจกเงินเฟส2-3

กรุงเทพฯ ● “คลัง” ฟุ้งเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ย.โตต่อเนื่อง อาานิสงส์ส่งออก-ท่องเที่ยวหนุนเพิ่มพิกัด การบริโภคภาคเอกชนส่งผลดีจากแรงกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ “แบงก์ชาติ” ชี้วิจารณ์แจกเงินตามหลักการ ย้ำลงทุนดีกว่าโอนเฉยๆ แต่ยอมรับเฟสแรกกระตุ้นได้ดี ต้องรอจับตาเฟส 2-3 ต่อไป

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 นายพรชัย วิริยะเวท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยประจำเดือน พ.ย. 2567 ว่า เศรษฐกิจไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 16

ธปท.

โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์อยู่ที่ 25,608.2 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 8.2% ขณะที่การท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยรวม 3.15 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 19.5% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และรัสเซีย สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่การบริโภคหมวดสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ยังคงชะลอตัว

“ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน พ.ย.2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.9 จากระดับ 56 ในเดือนก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 8%”

สำหรับการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณชะลอตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนลด

ลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 5.1 ปริมาณรถยนต์เชิงพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 20.7% ส่วนภาคเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 1.3% ตามการเพิ่มขึ้นในหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ ข้าว และมันสำปะหลัง เป็นต้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 3.6% ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 91.4 จากระดับ 89.1 ในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

ด้านนางปราณี สุทธรศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือน พ.ย.2567 ชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวได้ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการบริโภคที่เร่งไปในเดือนก่อนหน้าจากมาตรการโอนเงินภาครัฐ 10,000 บาทในกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องกับกิจกรรมในภาคการค้า ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากทั้งหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง ขณะที่การส่งออกในเดือน พ.ย. ขยายตัว 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นตามการส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะไปออสเตรเลียและอาเซียน รวมถึงการส่งออกยางล้อไปยังสหรัฐฯ สำหรับหมวดสินค้าเกษตรแปรรูป เพิ่มขึ้นตามการส่งออกยางสังเคราะห์ไปจีนเป็นสำคัญ ด้านการท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่ารายรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ -2.3% โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ 3.2 ล้านคน จากเดือนก่อนหน้าที่ 2.7 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายสัญชาติ โดยเฉพาะอินเดีย

ญี่ปุ่น และจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ลดลงชั่วคราวจากผลของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของไทย

“ระยะข้างหน้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งจากภาคการท่องเที่ยว แต่ยังคงติดตามความต่อเนื่องของภาคการส่งออก ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค.ปรับลดลงจากภาคการผลิตเป็นสำคัญ ขณะที่การแข่งขันในประเทศที่รุนแรงมีสัดส่วนความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2567 รวมทั้งยังต้องติดตามผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ” น.ส.ปราณีกล่าว

น.ส.ปราณียังกล่าวถึงการแสดงความเห็นของ ธปท.ที่มีต่อโครงการของรัฐบาลในการโอนเงิน 10,000 บาทให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในแต่ละเฟส “ว่าเป็นการให้ความเห็นไปตามหลักการ เนื่องจากการใช้เงิน ย่อมมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการเลือกดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ซึ่งการให้ความเห็นดังกล่าว เป็นหลักการเปรียบเทียบกับการนำเงินไปใช้ในโครงการแต่ละประเภท เช่น ผลการศึกษาว่า ถ้านำเงินไปใช้จ่ายลงทุน หรือการอุปโภคภาครัฐ Multiplier ต่อเศรษฐกิจ จะมีเยอะกว่าการให้เงินโอนเป็นการพูดโดยหลักการทั่วไป

“ความห่วงกังวลของ ธปท.ในเรื่องการกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากเห็นว่าทรัพยากรมีเหลือไม่มากนัก ดังนั้นหากจะนำเงินไปใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ และนึกถึงความคุ้มค่า ก็จะช่วยเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมาก โดยจากการศึกษาจากโครงการต่างๆ ในอดีต เราเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เงิน 1 บาท อย่างไหนจะมีผลต่อการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ซึ่งจากผลศึกษาพบว่า การนำไปใช้ในการลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ จะมีผลคุ้มค่ามากกว่าที่เป็นเงินโอน” น.ส.ปราณีกล่าว

ผอ.อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. ระบุอีกว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการโอนเงิน 10,000 บาท ให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น จะเห็นว่าการโอน

เงินในเฟสแรก ที่ให้กลุ่มเปราะบางเมื่อปลายเดือน ก.ย. พบว่ามีผลช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. ดังนั้นคงต้องติดตามผลจากการโอนเงินในเฟสต่อไป ทั้งเฟส 2 ที่จะให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเฟส 3 ที่เป็นรูปแบบเงินดิจิทัล ว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย ที่จะช่วยกระตุ้นด้านการบริโภคและการผลิตได้มากน้อยอย่างไร

ด้านนายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลจำเป็นต้องแสดงความจริงจังในการแก้ปัญหา ไม่ใช่เพียงการให้ค่าสัญญาหรือถ้อยคำที่สวยหรู แต่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลที่จับต้องได้ เพราะหลังจากที่มีการประกาศขึ้นค่าแรง 400 บาท ก็สามารถขึ้นได้เพียง 2-3 จังหวัด และไม่สามารถขึ้นทั่วประเทศได้อย่างที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้ แต่เมื่อดูที่ราคาสินค้าต่าง ๆ ทั้งเรื่องอุปโภคบริโภค ได้ขึ้นไปก่อนหน้าแล้ว ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

นายสรรเพชญเน้นว่า รัฐบาลควรดำเนินมาตรการเร่งด่วน เช่น การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นการจ้างงาน และการเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็น การส่งเสริมหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนน้อย แต่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนได้เพื่อให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริง จะไม่ใช่แค่คำพูด แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความจริงจังในการยื่นเคียงข้างประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความหวังและความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากขึ้น.

7แบงก์รัฐจัดของขวัญปีใหม่จุกๆ

● แจกเงิน 1,000 บาทลดดอกเบี้ย-ฟรีค่าธรรมเนียม

นายพรชัย สุระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ต่อเติมชื่อเครื่องจักร ติดตั้งระบบโซลาร์ หรือยกระดับการทำงาน (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงปีใหม่ 2568 ด้านอีเอสจี โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 40 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด สถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง 7 แห่ง ได้ร่วม 10 ปี 5.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มอบส่วนลดค่าวิเคราะห์โครงการ ด้านละ 5,000 บาท มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ ประเทศไทย มอบส่วนลดค่าวิเคราะห์โครงการ ด้านละ 5,000 บาท เมื่อยื่นขอกู้ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 2 ม.ค.-28 ก.พ.68 และ 1.ธนาคารออมสิน มอบเงินรายละ 1,000 บาท ให้แก่ลูกหนี้ดีมีวินัย 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบโครงการสินเชื่อแทนคุณ 3.ธนาคารเพื่อการพัฒนาภาคใต้ มอบโครงการสินเชื่อแทนคุณ สำหรับทายาทเกษตรกรที่ประกอบอาชีพต่อจากครอบครัว จะได้รับ ดอกเบี้ยพิเศษและยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมถึงลดเบี้ยปรับค้างรับ ดอกเบี้ยพิเศษและยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมถึงลดเบี้ยปรับค้างรับ 4.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกำลังการผลิต 5.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยลูกค้ำวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 6.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกำลังการผลิต 7.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มอบของขวัญฟรี ค่าค้าประกันแก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการค้าประกันสินเชื่อพีจีเอส วันที่ 1-31 ม.ค.68 และขยายเวลาโครงการนี้ลด หมดเร็ว 8.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกำลังการผลิต 9.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกำลังการผลิต 10.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ มอบดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกำลังการผลิต

ปรับค่าแรงขั้นต่ำของขวัญปีใหม่

นายจ้าง-ลูกจ้างต้องจับมือฝ่าวิบากศก.เดินไปด้วยกัน

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ม.ค. 68

กลุ่ม	อัตราค่าจ้างบาทต่อ/วัน	จังหวัด	ปรับเพิ่มขึ้นบาท/วัน	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ
1	400.-	ภูเก็ต	30.-	8.1
		ชลบุรี ,ระยอง	39.-	10.8
		ฉะเชิงเทรา	50.-	14.2
		อ.เกาะสมุย	55.-	15.9
2	380.-	อ. เมืองเชียงใหม่	30.-	7.81
		อำเภอหาดใหญ่	35.-	9.64
3	372.-	กทม.และจังหวัดปริมณฑล	9.-	2.48
4	337 - 359	67 จังหวัด	7.-	2.0

สวัสดิ์ปีใหม่พุทธศักราช 2568 มาพร้อมกับการปรับค่าจ้างอัตราใหม่ซึ่ง กรมฯได้รับทราบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 17 อัตราทั่วประเทศค่าจ้างใหม่อยู่ระหว่าง 337-400 บาทต่อวัน รายได้เพิ่มขึ้นต่ำสุด 7 บาท จนไปถึง 55 บาท มีผลต่อสถานประกอบการเอกชนจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2566 มีจำนวน 917,916 ราย และ 31 มีนาคม 2567 จำนวนลดลงเหลือ 912,297 ราย ในจำนวนนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ 72,599 แห่ง กลุ่มที่ได้รับอานิสงส์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แรงงานไทยจากตัวเลขของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุว่า มีแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าวันละสิ้อร้อยบาทมีจำนวนประมาณ 3.09 ล้านคน แต่การปรับค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลทำให้มีการขยับค่าจ้างแบบยกแผงอีกกลุ่มคือแรงงานต่างด้าวมีจำนวนประมาณ 3.3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมาร์ร้อยละ 70 ที่ได้รับอานิสงส์ปรับค่าจ้างซึ่งเงินส่วนใหญ่จะถูกโอนกลับประเทศต้นทาง

ในช่วงปีที่แล้วค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ถูกผลักดันจากภาคการเมืองอย่างต่อเนื่อง หลังจากปรับไป 2 รอบคือช่วงต้นปีและช่วงสงกรานต์ขยับปรับสิ้อร้อยบาทนำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยวเฉพาะบางพื้นที่และเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กแรงงานไม่เกิน 50 คน ภาคการเมือง

ยังคงกดดันให้ค่าจ้างไปถึงเป้าหมายขีดเส้นที่ว่าภายใน 1 ตุลาคมปีที่ผ่านมาจะต้องให้ได้แต่ติดที่สูตรการคำนวณค่าจ้างมีการแก้ไขหลายครั้ง ที่สุดก็ไม่พ้นต้องนำปัจจัยผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเงินเพื่อและตัวแปรเชิงคุณภาพ (ตามมาตรา 87) เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจความสามารถนายจ้างและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง คำนวณอย่างไรก็ไม่ถึง 400 บาท ช่วงเดือนกันยายนก่อนเปิดปีงบประมาณเรียกประชุมบอร์ดค่าจ้าง 2 ครั้งก็ล้มก่อนที่จะประชุมเดือนธันวาคมมีการประชุมล่งท้ายไปถึงสองครั้ง การประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม หลังจากถกเถียงกันพักใหญ่ในที่สุดยอมยอมหรือ “เกี้ยเขี้ย” ถอยกันคนละก้าวตกลงกันได้ ค่าจ้างจะต้องไม่เท่ากันทั้งประเทศและยังคงใช้สูตรโดยนำปัจจัยตัวแปรเชิงคุณภาพมาคำนวณ

อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดไตรภาคี มีมติและ กรมฯผ่านวาระเพื่อทราบประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2568 ทันเป็นของขวัญปีใหม่ มี 17 อัตรา ต่ำสุดวันละ 337 บาท ใช้กับ 3 จังหวัดภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา อัตราสูงสุดวันละ 400 บาทใช้กับ 4 จังหวัดกับ 1 อำเภอ (ค่าเฉลี่ย 355 บาทต่อวัน) หากคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นอัตราที่ปรับต่ำสุดร้อยละ 2.0 และสูงสูดร้อยละ 15.9 สามารถแบ่งกลุ่มการปรับค่าจ้างครั้งนี้ได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 อัตรา 400 บาท ใช้กับ 4 จังหวัดกับ 1

อำเภอ ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ อำเภอเกาะสมุย เฉพาะจังหวัดในกลุ่ม EEC มีโรงงาน รวมกัน 10,288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.15 ของภาคการผลิตทั้งหมดรวมกัน การจ้างงานมีแรงงานรวมกัน 6,635 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.96 ของแรงงานใน ภาคการผลิตทั้งหมด ขณะที่ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมีโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 283 แห่งและการจ้าง งาน 6,981 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของการจ้างงานใน ภาคการผลิต

กลุ่มที่ 2 อัตรา 380 บาท ใช้กับ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ (จ.สงขลา) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของจังหวัดสงขลา มีโรงงานจำนวน 1,226 แห่ง แต่การ จ้างงานมากถึง 74,752 คน อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดมีโรงงาน 1,068 แห่ง และการจ้างงาน 35,258 คน

กลุ่มที่ 3 อัตรา 372 บาท ใช้กับ กทม.และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นแหล่งที่มีสถานประกอบการ และการจ้างงานสูงสุดเฉพาะภาคการผลิตมีจำนวน โรงงานรวมกัน 28,005 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.52 ของ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ขณะที่จำนวนแรงงาน 1.734 ล้านคน สัดส่วนร้อยละ 44.34 ของแรงงานในภาค การผลิตทั้งหมด

กลุ่มที่ 4 อัตรา 337-359 บาท ใช้กับจังหวัดที่เหลือ อีก 67 จังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคการผลิตมีการจ้างงาน 1.396 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของการจ้างงานใน ภาคการผลิตรวมกัน จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการและ การจ้างงานกระจุกตัวอยู่ที่ กทม.และปริมณฑล รวมถึง จังหวัดในกลุ่ม EEC

คำถามว่าอัตราค่าจ้างที่ปรับครั้งนี้มีความเหมาะสม มากน้อยเพียงใดคำตอบอาจต่างกันขึ้นอยู่กับว่าถามใคร หากเป็นนายจ้างอาจบอกว่าพอรับได้โดยเฉพาะ กทม.และ จังหวัดปริมณฑลที่เป็นแหล่งจ้างงานใหญ่สุดค่าจ้างเพิ่ม ขึ้นวันละ 9 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 ขณะที่ 67 จังหวัด ที่ค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่ 337 บาท และสูงสุด 359 บาท โดย เฉลี่ยการปรับใช้อัตราที่รวมขอมกันคือปรับเพิ่มเฉลี่ยร้อย ละ 2 ทำให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นวันละ 7 บาท หรือเดือนละไม่เกิน 210 บาท คงเพิ่มต้นทุนบ้างแต่คงไม่ถึงกับมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือทำให้ข้าวของ-สินค้าขึ้นราคา สำหรับ จังหวัดที่ปรับ 400 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจทั้ง ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมซึ่งค่าจ้างอยู่ในอัตรา ที่สูงอยู่ก่อนหน้าแล้ว เนื่องจากกลุ่มอัตราค่าจ้างบาทต่อ วัน จังหวัด ปรับเพิ่มขึ้นบาทต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ

ค่าครองชีพสูงและแรงงานหายาก ที่ต้องปรับตัวมาก หน่อยคือสถานประกอบการที่อยู่อำเภอขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสินค้า

ประมงจากทะเลและอุตสาหกรรมยางพาราและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพาราส่วนใหญ่เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรม เหล่านี้ใช้แรงงานมากและมีมาร์จิ้นค่อนข้างต่ำ ปรับค่าจ้าง รวดเดียววันละ 35 บาท หรือเดือนละประมาณ 1,050 บาทต่อคน คงไม่ย่ำที่จะปรับราคาสินค้า

คำถามเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้นหากไปถามองค์กร แรงงานหรือลูกจ้างคงบอกว่าปรับขึ้นวันละ 7-9 บาท คงไม่พอยาไส้ แค่อายุเตี้ย-ช้ำแกงทยอยปรับขึ้นราคา ขามละ 10 บาท แข่งหน้าไปก่อนแล้ว จากการพูดคุยกับ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานระบุว่าค่าจ้างที่พออยู่ได้และ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ประมาณ 700-750 บาทต่อ เดือน หรือเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับครั้งนี้ถึงเกือบ เท่าตัว เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ "Minimum Wage Base" ซึ่งองค์กรแรงงานระหว่าง ประเทศหรือ ILO : International Labour Organization ได้กำหนดให้ค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (ที่มา : กระทรวงแรงงาน <https://www.mol.go.th>)

1) เพื่อเป็นมาตรฐานแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงาน โดยให้ประเทศสมาชิกนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการ คุ้มครองผู้ใช้แรงงานโดยได้ตราอนุสัญญาว่าด้วยการ กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ

2) ประเทศสมาชิกสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือเมื่อแรกเข้าทำงานซึ่งยังไม่มี โอกาสต่อรองเรื่องค่าจ้างแรงงาน

3) การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องคำนึงถึงความ จำเป็นพื้นฐานของลูกจ้าง ซึ่งจะทำให้คนหนึ่งคนยังชีพอยู่ ได้และค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุงตาม ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

4) เกณฑ์การปรับค่าจ้างต้องคำนึงถึงความสามารถ ในการจ่ายของนายจ้างมาพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญรวมถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยผลผลิตภาพแรงงาน เงินเพื่อ ตลอดจนตัวแปรเชิงคุณภาพ

5) ประเทศที่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อาจ นำหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งหรือมากกว่ามาใช้โดยกำหนดค่า จ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง กรณีประเทศไทยมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

6) นิยามเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage Base) ในประเทศไทย หมายถึง อัตรา ค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดเพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีฝีมือคน เดียวเมื่อแรกเข้าทำงาน คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดเป็น อัตรารายวันโดยคำนวณพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม

เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 30 วันต่อเดือน

สรุปโดยสังเขป ค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง ค่าจ้างอ้างอิงตามกฎหมายกำหนดให้เป็นค่าตอบแทนต่ำสุดที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างสำหรับการทำงานในระยะเวลาหนึ่งสำหรับคนหนึ่งคนซึ่งเป็นแรงงานแรกเข้าหรือไม่เคยทำงานมาก่อนสามารถดำรงชีพตามสมควรและเหมาะสมในท้องถิ่นนั้น เป็นค่าจ้างต่ำสุดตามกฎหมายกำหนดใช้บังคับกับแรงงาน/ลูกจ้างทุกคนไม่สามารถเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความพิการหรือเป็นแรงงานข้ามชาติต้องใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่าเทียมกัน

สำหรับที่มีการเจรจาว่าค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) ที่ปรับอัตรา 337-400 บาท ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เนื่องจากไม่ได้แยกแยะออกจากค่าจ้างตามปกติ (Normality Wage) คือค่าจ้างเมื่อแรงงานทำงานไประยะเวลาหนึ่งจะมีทักษะ-ประสบการณ์ในรูปของผลผลิตแรงงานเพิ่มขึ้นทำให้มีการปรับค่าจ้างหรือค่าแรง ยิ่งเมื่อทำงานระยะเวลาเพิ่มขึ้นทักษะการทำงานก็มากขึ้นมีผลต่อผลผลิตแรงงานที่สูงขึ้นทำให้มีการปรับค่าจ้างมากขึ้นทำให้มีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยข้อเท็จจริงอัตราค่าจ้างมีฐานของแรงงานไทยสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

ขอยกตัวอย่างแรงงานในภาคเอกชนซึ่งมีจำนวน 15,404 ล้านคน เช่น ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานภาคการค้าและบริการเฉลี่ยเดือนละ 17,486 บาทต่อเดือน หรือวันละ 582.8 บาท ค่าจ้างแรงงานในภาคการผลิต เฉลี่ยเดือนละ 14,431 บาทต่อเดือน หรือวันละ 481 บาท มีแรงงานในภาคเกษตรที่ค่าจ้างยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ มีการกล่าวกันว่าค่าจ้างของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับค่าจ้างในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเด็นที่ต้องเข้าใจคือประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

โครงสร้างเศรษฐกิจต่างกับประเทศไทยซึ่งยังติดกับดักอุตสาหกรรมยุค 2.0-3.0 ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานเข้มข้นและสินค้าราคาต่ำเพื่อแข่งขันกับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างที่ต่ำกว่าไทย ที่พึ่งเข้าใจค่าจ้างของประเทศที่กล่าวข้างต้นถึงแม้จะสูงแต่ก็ตามมาด้วยค่าครองชีพที่สูงกว่าไทยหลายเท่า แรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงต้องดิ้นรนและแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทางเดินของไทยคือการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้มข้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงลดแรงงานในภาคเกษตรโดยปรับใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูง

ทิศทางของประเทศคือการใช้เทคโนโลยีเข้มข้นโดยใช้แรงงานน้อยแต่เป็นแรงงานประเภท "Skill Labour" ที่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าค่าจ้าง คำถามคือการเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านี้จะมีผลอย่างไรต่อการปรับตัวของแรงงานทักษะต่ำรวมถึงแรงงานสูงอายุตั้งแต่วัย 45 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้าสู่วัยแรงงานสูงวัย แรงงานเหล่านี้มีจำนวนมากกว่า 15-20 ล้านคนจะนำเขาเหล่านี้ไปไว้ตรงไหนของโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ขณะที่เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น Ai-Smart Robot-Smart Automation กำลังเร่งตัวกลายเป็นภัยคุกคามของแรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวเองทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่กล่าวจะชอบไม่ชอบไม่สำคัญแต่เป็นทางเดินของประเทศไทยในอนาคตไม่เกินทศวรรษหน้าจะต้องไม่ให้เกิด...

ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
อดีตประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ